



กวด. 105  
วันที่ 10 ก.ค. 67  
เวลา 16.20 น.

สสค.  
ส่ง : กวด.  
รับที่ : ๕7526/67  
10 ก.ค. 2567 เวลา 16.20 น.



ที่ ยธ ๑๑๐๗.๐๑/ ๒๕๕๕๗

กระทรวงยุติธรรม  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลและการนำเสนอวิถีทัศน์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ ๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในวาระการอภิปรายทั่วไป จำนวน ๑ ชุด  
ของการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗  
ฉบับแก้ไขจากที่รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗  
พร้อมคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน ๑ ฉบับ  
ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๗.๐๓/๑๑๓๒๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๔. QR Code วิถีทัศน์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง รายงานสรุปผลและการนำเสนอวิถีทัศน์สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ ๖๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ  
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม  
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

๑.๑ รายงานสรุปผลและการนำเสนอวิถีทัศน์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด  
(Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ ๖๗ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการดำเนินการของประเทศไทย  
ในฐานะรัฐสมาชิก CND ตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ  
ทั้งสามฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ แก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๒  
อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ รวมถึงปฏิญญา  
รัฐมนตรี ค.ศ. ๒๐๑๙ (2019 Ministerial Declaration) และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ที่จะต้องเสนอให้  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง  
และการประชุมของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒ ในห้วงพิธีเปิด...

๑.๒ ในห้วงพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของการประชุม CND สมัยที่ ๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มีพันธกรณีในการรับรองเอกสารผลลัพธ์ (Outcome document) รวมถึงการกล่าวถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในวาระการอภิปรายทั่วไป (General Debate) และประกาศคำมั่นในนามประเทศไทยตามเอกสารแนวคิด ข้อริเริ่ม “Pledge4Action” ของประธาน CND สมัยที่ ๖๗

๑.๓ โดยที่ได้มีพัฒนาการในระหว่างห้วงการประชุม CND สมัยที่ ๖๗ และเพื่อให้อำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง เรียบร้อย และรักษาประโยชน์ของประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับพัฒนาการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนเนื้อหาไม่ได้กระทบต่อส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม คณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ และการขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีและการประกาศคำมั่นในนามประเทศไทยตามเอกสารแนวคิดข้อริเริ่ม “Pledge4Action” ของประธาน คณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ ในห้วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗)

## ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มีความเร่งด่วน เนื่องจากการประชุม CND สมัยที่ ๖๗ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในห้วงการประชุมระดับสูง (High-Level Segment) หรือการประชุมระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓ เพื่อทบทวนแผนงานต่อเนื่อง (Multi-year Workplan) ในห้วงครึ่งแผน ปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (2024 Mid-term Review) ในการรับมือกับความท้าทาย ๑๑ ประการ ที่ระบุไว้ในปฏิญญารัฐมนตรี ค.ศ. ๒๐๑๙ และกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคตไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๙ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอรายงานผลการประชุมให้คณะรัฐมนตรี (รวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗) ทราบในโอกาสแรก เพื่อที่กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๓. สาระสำคัญ

รายงานสรุปผลการประชุม CND สมัยที่ ๖๗ ในห้วงการประชุมระดับสูง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓ เป็นรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมของคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมองค์การระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา) มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยประเทศไทยได้แสดงบทบาทนำ

ในเวทีการประชุม CND ผ่านการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้กรอบ CND รวมถึงการนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากประชาคมโลก โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ ในห้วงการประชุมระดับสูง นายฟิลเบิร์ต จอห์นสัน (H.E. Mr. Philbert Johnson) เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกานา ประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูงฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดการกับปัญหาเสพติดโลก มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพและการระดมทรัพยากร โดยไม่มีการลงนาม

๓.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในวาระการอภิปรายทั่วไป และประกาศคำมั่นในนามประเทศไทย ตามเอกสารแนวคิดข้อริเริ่ม “Pledge4Action” ของประธาน CND สมัยที่ ๖๗ โดยเน้นย้ำประเด็นที่รัฐบาลไทยมีการดำเนินการนโยบายสาธารณสุขนำ ควบคู่กับการใช้มาตรการปราบปรามและยึดทรัพย์อย่างจริงจังกับนักค้ายาเสพติด การเจรจาทางการทูต การใช้กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย นำเสนอบทบาทความเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก อาทิ ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ความร่วมมือภายใต้ ศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO) การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก (United Nations Guiding Principles on Alternative Development: UNGPs on AD) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับนานาประเทศ ตลอดจนการร่วมประกาศคำมั่นส่งเสริมให้ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ที่มีอาการจิตเวช เข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และเพิ่มความเข้มข้นในความพยายามสกัดกั้นตามแนวชายแดน เพื่อหยุดยั้งการลักลอบค้ายาเสพติดและสารเคมี รวมถึงเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ

๓.๓ โดยที่ได้มีพัฒนาการในระหว่างห้วงการประชุม CND สมัยที่ ๖๗ และเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง เรียบร้อย และรักษาประโยชน์ของประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ซึ่งกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

๓.๓.๑ เพิ่มเติมข้อความในหน้า ๒ บรรทัดที่ ๑๗ ของถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑๕ - ๑๖ เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศทั้งสามฉบับ เพื่อป้องกันการใช้กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางสันติภาพ ดังนี้

#### จากเดิม

“Furthermore, the Royal Thai Government will pursue policy approaches related to the use of cannabis for medication, treatment, and research purposes.”  
พร้อมคำแปล คือ “นอกจากนี้ รัฐบาลไทยจะดำเนินตามแนวทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การรักษาและการวิจัย”

#### ปรับเปลี่ยนเป็น

“Furthermore, the Royal Thai Government will pursue evidence-based approach to allow the use of cannabis for only medication, treatment, and research purposes, ensuring that relevant legislations are also in place to prevent its use for recreational purposes.” พร้อมคำแปล คือ “นอกจากนี้ รัฐบาลไทยจะดำเนินตามแนวทางที่อิงหลักฐานวิชาการ เพื่อสามารถใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะทางการแพทย์ การรักษาและการวิจัยเท่านั้น โดยยืนยันว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อป้องกันการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางสันทนาการ”

๓.๓.๒ เพิ่มเติมข้อความในหน้า ๓ ย่อหน้าแรก ได้แก่ “With our outstanding success on Alternative Development, Thailand has long underscored the importance of development-led approach in drug policy by promoting the implementation of the UNGPs on AD to address the illicit crop cultivation and the global pursuit to achieve the SDGs.” พร้อมคำแปล คือ “ด้วยความสำเร็จอันโดดเด่นของเรา ประเทศไทยได้เน้นย้ำมายาวนานถึงความสำคัญของแนวทางที่ใช้การพัฒนานำในนโยบายยาเสพติด โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก (United Nations Guiding Principles on Alternative Development) เพื่อจัดการการลักลอบปลูกพืชที่ผิดกฎหมาย รวมถึงความพยายามระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จด้านการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทยในเวทีโลก

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมผลักดันบทบาทนำของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือก ในการประชุม CND สมัยที่ ๖๗ โดยร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนานของประเทศไทย ในหัวข้อ “ครบรอบ ๑๐ ปี แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ซึ่งมีสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเปรู สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมสนับสนุน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกในการปรับใช้ UNGPs on AD ให้เข้ากับสถานการณ์ยาเสพติดของแต่ละประเทศในห้วงสิบปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทางเลือกต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากพื้นถิ่นสู่สากล ช่วยพื้นที่สูง ช่วยประเทศ ช่วยโลก” ซึ่งเป็นการนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยต่อพัฒนาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือก และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวเปิดนิทรรศการฯ

๓.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ ๕ ประเทศ และผู้แทนหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

#### ๓.๕.๑ สาธารณรัฐสิงคโปร์

นำโดย นางโจเซฟิน เทียว (H.E. Mrs. Josephine Teo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่สอง และคณะ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการแก้ไขปัญหาเสพติด และยืนยันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แสดงความยินดีกับสิงคโปร์ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CND เป็นสมัยแรก และบทบาทของสิงคโปร์ที่จะรวบรวมงานวิจัยด้านระบาดวิทยาและอันตรายจากยาเสพติดจากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยสนใจการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาที่ใช้ทดแทนยาบ้า

#### ๓.๕.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นำโดย พลตรี คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง (H.E. Major General Khamking Phuilamanyvong) รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและหัวหน้าใหญ่กรมตำรวจ และคณะ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์และความก้าวหน้าในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนได้แสดงความขอบคุณและส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตลอดแนวชายแดน รวมถึงการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ โดยยืนยันสนับสนุนการดำเนินงานและการเพิ่มศักยภาพให้กับฝ่ายลาว

#### ๓.๕.๓ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR)

นำโดย นายโวกเคอร์ เติร์ก (Mr. Volker Türk) ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้แสดงความชื่นชมการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย และมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ซึ่งคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงแสดงความยินดีกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคนสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนชื่นชมความร่วมมือที่ดีระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ พร้อมแจ้งว่ามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากนี้ ได้เสนอให้ประเทศไทยมีมาตรการทางเลือกต่อการดำเนินคดีอาญา โดยเฉพาะการตั้งข้อหาต่อผู้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต และเพิ่มความพยายามในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

#### ๓.๕.๔ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

นำโดย นายเอสคานดา โมเมนินิ คาลาการี (Mr. Eskandar Momeni Kalagari) เลขาธิการสำนักงานควบคุมยาเสพติด สำนักประธานาธิบดี (Drug Control Headquarters (DCHQ), Office of the President) โดยได้หารือร่วมกันถึงสถานการณ์ยาเสพติดของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน

ในฐานะประเทศทางผ่านยาเสพติด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน มาตรการสกัดกั้น สารตั้งต้น มาตรการทางเลือก และแนวทางความร่วมมือในอนาคต อาทิ การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การแลกเปลี่ยน การเยือน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และงานวิจัยระหว่างกัน ทั้งนี้ ฝ่ายอิหร่านได้กล่าวถึงการใช่วิธีบำบัดรักษา (Buprenorphine) เป็นยาทดแทนในการรักษาผู้ใช้สาร ในกลุ่มโอปิออยด์ (Buprenorphine Maintenance Treatment: BMT)

#### ๓.๕.๕ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นำโดย นายบวร์กฮาร์ด บลีเนอร์ท (Mr. Burkhard Blienert) กรรมการธิการของรัฐบาลกลางด้านนโยบายยาเสพติดและการติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เพื่อยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเลือก และมาตรการด้านการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้สาธารณสุขนำ และการใช้แนวทางการลดอันตราย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งความประสงค์จะศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งประสบผลสำเร็จในการใช้แนวทางลดอันตราย และการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจากการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดมีโอกาสได้รับการบำบัดรักษา ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งฝ่ายเยอรมนีพร้อมให้การต้อนรับในห้วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้

#### ๓.๕.๖ สาธารณรัฐเกาหลี

นำโดย นายพาร์ค ยองบิน (Mr. Park Young Bin) ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดและองค์กรอาชญากรรม สำนักงานอัยการสูงสุด (Supreme Prosecutors' Office: SPO) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการประชุมหารือ กิจกรรม โครงการ การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกลางของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาทักษะและศักยภาพ การดำเนินงาน

๓.๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำคณะผู้แทนไทยพบหารือกับนางฆอห์ตะ วาลี (Ms. Ghada Waly) ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) พร้อมด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค (กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย) ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง UNODC เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยได้เน้นย้ำถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและลักลอบค้ายาเสพติดสังเคราะห์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง รวมถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ผ่านความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ ในส่วนประเทศไทย รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มปฏิบัติการ Quick Win ส่งเสริมให้ผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการจิตเวช ได้เข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม รวมถึงการกำหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษบริเวณชายแดนทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมทั้งจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ค้าตั้งแต่ระดับรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง



ความร่วมมือภายใต้ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อควบคุมการลักลอบค้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์และจัดการกับปัญหาเสพติดสังเคราะห์ร่วมกับประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ตลอดจนได้เชิญนางพอล หาลี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงต้นเดือนธันวาคมนี้ ณ ประเทศไทย (โดยมูลนิธิโครงการหลวง เป็นเจ้าภาพจัดงาน)

๓.๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน (Side events) ที่จัดโดยประเทศต่าง ๆ ดังนี้

๓.๗.๑ กิจกรรมคู่ขนานระดับสูงที่จัดโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน หัวข้อ “การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม : การจัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่อการควบคุมยาเสพติดและธรรมาภิบาลของโลก” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันการรั่วไหลของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไปสู่แหล่งผลิตยาเสพติด ผ่านการดำเนินการตามข้อริเริ่มใหม่ ๆ อาทิ เอกสารข้อริเริ่มของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแก้ไขปัญหาเสพติดสังเคราะห์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง และปฏิญญาว่าด้วยการเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือระดับโลกต่อภัยคุกคามยาเสพติดสังเคราะห์และแนวร่วมในการรับมือภัยคุกคามจากยาเสพติดสังเคราะห์ระดับโลกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมในนามของประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อการรับรองปฏิญญา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการรับรองปฏิญญา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๗.๒ กิจกรรมคู่ขนานระดับสูงที่จัดโดยสมาพันธ์รัฐสวิส หัวข้อ “การขยายบริการด้านสังคมและสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อแก้ไขความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด” โดยนายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการอภิปรายตามคำเชิญของรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยในการให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ทั้งการลดอคติ การตีตรา ทำให้คนเข้าถึงบริการ โดยปรับมุมมองจากอาชญากรเป็นผู้ป่วยในประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ รวมถึงการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การให้ความสำคัญกับการป้องกันในกลุ่มวัยรุ่น ผ่านโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) การพัฒนาระบบการดูแลปัญหายาเสพติดแบบ ๔ สี และเชื่อมโยงกับระบบบริการ โดยชุมชนเป็นเจ้าของและเน้นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ และศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมที่มีอยู่ รวมทั้งการบูรณาการดูแลประเมินปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในผู้ป่วย

๓.๗.๓ กิจกรรมคู่ขนานระดับสูงที่จัดโดยสหรัฐอเมริกา หัวข้อ “การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของโลก : การเพิ่มการตอบสนองของนานาชาติอย่างมีเอกภาพต่อยาเสพติดชนิดสังเคราะห์และสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้อง” โดยนางสาวศรিতระกุล เวลาตี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมการอภิปราย โดยได้แบ่งปันประสบการณ์การปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย โดยยึดหลักสาธารณสุขนำในการแก้ไขปัญหาเสพติด การใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย อาทิ ข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์สารเสพติด

ในการประเมินวิเคราะห์การข่าวและสถานการณ์ยาเสพติด รวมถึงความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการเฝ้าระวังสถานการณ์การรั่วไหลของสารเคมีไปสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยเฉพาะสารเสพติดสังเคราะห์ใหม่ ๆ รวมถึงสารสังเคราะห์อนุพันธ์อื่น หรือเฟนทานิล (Fentanyl) การเน้นการป้องกันโดยการปลูกฝังที่กลไก Executive Functions (EF) ของสมองในกลุ่มเยาวชน การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยจากพืชเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยในการแบ่งปันแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำเร็จและยั่งยืน โดยสนับสนุนการนำ UNGPs on AD ไปสู่การปฏิบัติ

๓.๘ ในห้วงการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable Discussion) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานกับวาระการอภิปรายทั่วไป มีผู้แทนไทยร่วมกล่าวถ้อยแถลง ดังนี้

๓.๘.๑ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “การประมวลติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๙” โดยได้กล่าวถึงความคืบหน้าของประเทศไทย ในการดำเนินการตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session: UNGASS 2016) ซึ่งใช้หลักการสาธารณสุขนำในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเน้นย้ำหลักการ “การเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” และการให้ความสำคัญกับการปลูกพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด พร้อมปราบปรามสกัดกั้นยึดทรัพย์ผู้ค้าและทำลายเครือข่ายอย่างจริงจัง รวมถึงการปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตลอดจนได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ อันจะมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบต่อนานาประเทศ

๓.๘.๒ นายอภิสิทธิ์ ธีระประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ (สำนักงาน ปปส. ภาค ๕) ได้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงาน : หนทางสู่ปี ค.ศ. ๒๐๒๙” โดยได้กล่าวเน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกตามแนวทางการยึดหลักสมดุล บูรณาการ ครอบคลุมรอบด้าน สหสาขาวิชา และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งความรับผิดชอบร่วมที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหายา รวมถึงการดำเนินนโยบายยาเสพติดโดยใช้สาธารณสุขนำ และเน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินการตามพันธกรณีไปสู่เป้าหมายปี ค.ศ. ๒๐๒๙ ของประเทศไทย ที่คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงยาเสพติดชนิดสังเคราะห์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓



#### **๔. ประโยชน์และผลกระทบ**

การประชุม CND สมัยที่ ๖๗ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิก CND อย่างต่อเนื่อง (๑๔ สมัยต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖) ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการประชุม ทั้งในการแสดงถึงความก้าวหน้าและจุดยืนของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเสพติดที่ใช้สารพิษที่น่า ยึดหลักความรับผิดชอบร่วม และคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยังได้เผยแพร่และรักษาบทบาทนำ ของประเทศไทยด้านการพัฒนาทางเลือก ทั้งการจัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานพัฒนาทางเลือกร่วมกับหลากหลายประเทศเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก และการจัดนิทรรศการ แสดงพัฒนาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือก ซึ่งตลอดห้วงเวลาการประชุมฯ ได้เปิดให้ชมผลิตภัณฑ์ ษาและกาแพจากโครงการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการเสนอข้อคิดด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการนำ แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งที่สำคัญ ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดโลกและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเทศไทย ได้รับความชื่นชมเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันจากนานาชาติ ทำให้ได้รับการรับรองโดยการลงคะแนนเสียง อย่างเป็นเอกฉันท์และมีการตอบรับเข้าร่วมสนับสนุน (co-sponsor) ข้อมติของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งเสริมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สร้างสังคมที่มั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะผู้แทนไทยที่ร่วมผลักดันและสะท้อนบทบาทนำของ ประเทศไทยในทุกมิติของงานด้านยาเสพติดในเวทีโลก

#### **๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้**

ไม่มี

#### **๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

ไม่มี

#### **๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง**

๗.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ ของการประชุมระดับสูง (High-Level Segment) ในห้วงการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ และเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมให้การรับรองต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ ดังกล่าว ในห้วงพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ โดยไม่มี การลงนาม รวมทั้งเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีและการประกาศคำมั่นในนามประเทศไทย โดยเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกล่าวถ้อยแถลงระดับ รัฐมนตรี และร่วมประกาศคำมั่นในนามประเทศไทย และอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. แก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี และการประกาศคำมั่นในนามประเทศไทย ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้และนำเสนอ คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน ดังกล่าว

๗.๒ คณะรัฐมนตรี...

๗.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบและอนุมัติในสารัตถะของปฏิญญาว่าด้วยการเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือระดับโลกต่อภัยคุกคามยาเสพติดสังเคราะห์ (Ministerial Declaration on Accelerating and Strengthening the Global Response to Synthetic Drugs) และให้ประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว รวมทั้งเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมในการรับมือภัยคุกคามจากยาเสพติดสังเคราะห์ระดับโลก (Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats) ของกระทรวงยุติธรรมในนามของประเทศไทย

#### ๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงยุติธรรมขอเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๘.๑ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗ (รวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และการแจ้งผลการรับรองปฏิญญาฯ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา)

๘.๒ วัตถุประสงค์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ ๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(ทวี สอดส่อง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๑๔๐๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๗๓

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๒๒ ๑๙๐๑ (วาสนา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_fab@oncb.go.th